

KẾ HOẠCH
Công tác thanh tra giáo dục năm 2024

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Văn bản số 2354/TTCP-KHTH ngày 23/10/2023 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024; Văn bản số 1063/TTT-VP ngày 30/10/2023 của Thanh Tra tỉnh về việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn định hướng xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024;

Căn cứ Công văn số 3972/BGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 4498/UBND-VXNV ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện năm học 2023-2024 của các cấp quản lý giáo dục các bậc học, ngành học thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG THANH TRA

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

Hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và

thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao, tập trung vào các lĩnh vực, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

2. Thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm và chủ động tích cực phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, quan tâm kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngành giáo dục và trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cơ sở triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

4. Nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thanh tra chuyên ngành: 13 cuộc.

1.1. Nội dung:

Lựa chọn các nội dung quy định tại Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GDĐT về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, kết quả khảo sát của Thanh tra Sở để xác định nội dung thanh tra và thanh tra các kỳ thi theo quy định.

Kết hợp linh hoạt các hình thức thanh tra (có thể chọn nội dung mang tính trọng

tâm, trọng điểm để thực hiện trên diện rộng, nhiều đơn vị được thanh tra hoặc nhiều nội dung cho một đơn vị là đối tượng thanh tra).

Tập trung vào các nội dung chính sau:

- Quản lý các khoản thu chi ngoài quy định của nhà nước (chống lạm thu): 01 cuộc/08 đơn vị.

- Quản lý, thực hiện nội dung đổi mới PPDH, KTĐG và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với các cấp học (lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4; lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10, lớp 11), nâng cao chất lượng giáo dục các môn học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo: 01 cuộc/16 đơn vị.

- Quản lý, hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: 01 cuộc/13 trung tâm.

- Quản lý, hoạt động dạy thêm, học thêm phát sinh đối với chương trình giáo dục phổ thông: 01 cuộc.

- Thanh tra các kỳ thi theo quy định:

+ Chọn học sinh giỏi 02 đợt (coi thi, chấm thi): 04 cuộc thanh tra.

+ Tuyển sinh lớp 10 THPT (coi thi, chấm thi): 02 cuộc.

+ Tốt nghiệp THPT (coi thi, chấm thi, phúc khảo): 03 cuộc.

1.2. Đối tượng, số cuộc, thời gian thực hiện thanh tra: Phụ lục kèm theo.

2. Thanh tra hành chính, trách nhiệm: 02 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm/công vụ)

2.1. Nội dung: Căn cứ nội dung được quy định tại Điều 11, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra giáo dục để tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc về thực hiện quy định của pháp luật đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Đối tượng, số cuộc, thời gian thực hiện thanh tra: Phụ lục kèm theo.

3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp

công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong ngành giáo dục, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài (nếu có). Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phần đầu đạt tỷ lệ 90% trở lên; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu tỷ lệ trên 85% trở lên; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập; cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, thực hiện không nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng, chú trọng bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sử dụng có hiệu quả cập nhật đầy đủ dữ liệu trên các phần mềm, hệ thống đang có.

- Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc về thực hiện quy định của pháp luật đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (một nội dung trong cuộc thanh tra hành chính).

4. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC):

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục triển khai thi hành quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập, kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiến hành thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định, chú trọng xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; kiên quyết khắc phục tệ "tham nhũng vặt" và tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp,...

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ

quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác PCTN, TC của UBND tỉnh hàng năm và theo giai đoạn bằng các kế hoạch công tác PCTN, TC của Sở và tổ chức thực hiện trong các cấp quản lý, các đơn vị, trường học.

- Tham mưu các cấp quản lý công khai, minh bạch hóa các hoạt động quản lý, thực hiện luật dân chủ ở cơ sở; xây dựng, cụ thể hóa các định mức, tiêu chuẩn các quy định, quy chế theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc về thực hiện quy định của pháp luật đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (một nội dung trong cuộc thanh tra hành chính).

- Thu hồi đạt từ 90% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng thanh tra:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng thanh tra trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh tra giáo dục trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định gắn với áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thanh tra giáo dục năm 2024 với tổng số cuộc là **15 cuộc**, bao gồm **01 cuộc** thanh tra hành chính, **01 cuộc** thanh tra trách nhiệm/công vụ, **13 cuộc** thanh tra chuyên ngành; Kế hoạch thanh tra năm học 2023-2024 được thiết lập từ kế hoạch thanh tra năm 2023 và kế hoạch thanh tra năm 2024 đảm bảo về khung thời gian chương trình năm học 2023-2024. Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực hiện thông qua kế hoạch công tác hàng tháng.

2. Các phòng chuyên môn của Sở căn cứ nội dung, kế hoạch quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và thuộc các lĩnh vực công tác, nội dung được phân công phụ trách, xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2024 gửi Thanh tra Sở để tổng hợp, xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở GDĐT trình Giám đốc Sở

phê duyệt và tiến hành kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị, nhà trường, cơ sở giáo dục cũng như công tác lãnh chỉ đạo, quản lý vĩ mô đối với từng cấp học để có những giải pháp, biện pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục; tránh trùng lặp về thời gian, nội dung và đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

3. Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Thanh tra Sở chủ động tiến hành kiểm tra, khảo sát thường xuyên các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục khác thuộc các cấp học để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường, nhiệm vụ năm học và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh quyết định).

Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và tham mưu, đề xuất các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, quản lý của Sở; xử lý kịp thời các hạn chế, yếu kém, sai phạm cũng như những sơ hở pháp luật và chuyên môn.

5. Thanh tra Sở tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; bảo đảm các kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

6. Kinh phí thực hiện kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm 2024, thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Trưởng phòng chuyên môn Sở;
- Đăng Website của Sở;
- Lưu: VT, TTr.

CHÁNH THANH TRA



Phạm Hữu Khương



DANH MỤC THANH TRA HÀNH CHÍNH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 16/KH-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Sở)

STT	Thời gian	Lĩnh vực quản lý	Loại hình	Đối tượng thanh tra	Đơn vị phối hợp	Số cuộc	Ghi chú
1	Tháng 1/2024	Thanh tra trách nhiệm/công vụ của Hiệu trưởng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	Hành chính (Thanh tra trách nhiệm/công vụ)	Trường THPT Phan Chu Trinh	Phòng TC-HC, KH-TC.	01	
2	Tháng 4/2024	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được giao	Hành chính	Trường THCS, THPT Bác Ái	Phòng TC-HC; KH-TC.	01	
Tổng số cuộc thanh tra hành chính						02 cuộc	




DANH MỤC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 16/KH-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Sở)

STT	Thời gian	Lĩnh vực quản lý	Loại hình	Đối tượng thanh tra	Đơn vị phối hợp	Số cuộc	Ghi chú
1	Tháng 2,3/2024	Thanh tra quản lý, thực hiện nội dung đổi mới PPDH, KTĐG và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với các cấp học (lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4; lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10, lớp 11), nâng cao chất lượng giáo dục các môn học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo	Chuyên ngành	16 đơn vị thuộc 3 cấp học: - Cấp THPT: THPT Phan Bội Châu, THPT Lê Duẩn. - Cấp THCS: THCS Lý Tự Trọng (TP. PRTC), THCS Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Ninh Phước), THCS Nguyễn Thái Bình (huyện Ninh Hải), THCS Bùi Thị Xuân (huyện Thuận Bắc), THCS Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ninh Sơn), THCS Võ Văn Kiệt (huyện Thuận Nam), PTDTBT THCS Lê Lợi (huyện Bác Ái). - Cấp Tiểu học: Tiểu học Bảo An 1 (TP. PRTC), Tiểu học Phước Khánh (huyện Ninh Phước), Tiểu học Lương Cách (huyện Ninh Hải), Tiểu học Bình Nghĩa (huyện Thuận Bắc), Tiểu học Lâm Sơn A (huyện Ninh Sơn), Tiểu học Vụ Bồn (huyện Thuận Nam), Tiểu học Phước Tân B (huyện Bác Ái).	Phòng Nghiệp vụ Dạy và Học; CTVTT GD.	01	
2	Tháng 3/2024	Thanh tra thi kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2023-2024: coi thi, chấm thi.	Chuyên ngành	Hội đồng coi thi, chấm thi theo Quyết định thành lập.		02	
3	Tháng 5,6/2024	Thanh tra thi kỳ thi tuyển sinh THPT: coi thi, chấm thi.	Chuyên ngành	Hội đồng coi thi, chấm thi theo Quyết định thành lập.	CTVTT GD.	02	



kl

4	Tháng 6,7/2024	Thanh tra thi kỳ thi tốt nghiệp THPT: coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo.	Chuyên ngành	Hội đồng coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo thi theo Quyết định thành lập.	CTVTT GD.	03	
5	Tháng 8,9/2024	Thanh tra quản lý, hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ	Chuyên ngành	Gồm 13 trung tâm ngoại ngữ (TTNN): TTNN Ngọc Vân, TTNN Trí Đức, TTNN ngữ Kangaroo, TTNN Let's Learn, TTNN Gió Tây, TTNN My Way, TTNN Elti, TTNN Kenny, TTNN Anh Mỹ, TTNN Gió Đông Ninh Thuận, TTNN SunnysideM2M, TTNN Wonder, TTNN Hải Âu.	Phòng Nghiệp vụ Dạy và Học	01	
6	Tháng 9,10/2024	Thanh tra công tác quản lý các khoản thu chi ngoài quy định của nhà nước (chống lạm thu)	Chuyên ngành	08 đơn vị thuộc 4 cấp học: - Cấp THPT: THPT Chu Văn An, THPT An Phước. - Cấp THCS: THCS Lê Văn Tám (TP. PRTC), THCS Lương Thế Vinh (huyện Ninh Hải). - Cấp Tiểu học: Tiểu học Phước Mỹ 1 (TP. PRTC), Tiểu học Quảng Sơn A (huyện Ninh Sơn). - Cấp Mầm non: Mẫu giáo Hoa Mai (huyện Ninh Sơn), Mẫu giáo An Hải (huyện Ninh Phước).		01	
7	Tháng 10/2024	Thanh tra thi kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm học 2024-2025: coi thi, chấm thi.	Chuyên ngành	Hội đồng coi thi, chấm thi theo Quyết định thành lập.		02	
8	Tháng 11,12/2024	Thanh tra Dạy thêm, học thêm.	Chuyên ngành	Các điểm phát sinh DTHT trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh.		01	
Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành						13 cuộc	